



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กจ. (ผ.บต.) โทร. ๐-๒๒๔๑-๔๐๑๒

ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ ๑ ๕๘

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

เรียน ร.อ.ส. , ผชช. และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สก.

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และ สก. มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ทาง [www.thailocaladmin.go.th](http://www.thailocaladmin.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายชลธิ์ ยิ่งตรง)

ผอ.กจ.



ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว ๙๙๙

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม.๑๐๓๐๐

ณ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภท  
อำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการ  
ในตำแหน่ง สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทาง [www.thailocaladmin.go.th](http://www.thailocaladmin.go.th) จึงขอให้แจ้งข้าราชการ  
ที่ได้รับการแต่งตั้งมอบหมายงานในหน้าที่ให้เรียบร้อยแล้วเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายขวัญชัย วงศ์นิติกร)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๑๒

โทรสาร. ๐-๒๒๔๓-๖๖๓๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการ

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยความเห็นชอบจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ได้ลงนามในคำสั่งที่ ๒๐๕-๒๑๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แต่งตั้งข้าราชการ โดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ดังนี้

๑. ย้ายข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับต้น

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่ใหม่	หมายเหตุ
๑	นายทรงวุฒิ จันทร์ม่วงศรี	ท้องถิ่นจังหวัดระยอง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดระยอง	ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี	
๒	นายพิเชษฐ์ จันทร์สง	ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์	ท้องถิ่นจังหวัดระยอง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดระยอง	
๓	นายณัฐชนนท์ สุรัตน์ชัยการ	ท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุดรดิตถ์	ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์	
๔	นายประเสริฐ มัยแก้ว	ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรม)	ท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุดรดิตถ์	
๕	นายพงษ์เทพ พรหมสาขา ณ สกลนคร	ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร	ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบึงกาฬ	
๖	นายประดิษฐ์ ทายะมหา	ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่	ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดลำพูน	
๗	นายชัยสิทธิ์ อาศิระวิชัย	ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชุมพร	ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่	
๘	นายสุรินทร์ อีระจามรนนท์	ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี	ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชุมพร	
๙	นางประภัสสร ศิริแสงชัยกุล	ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู	ท้องถิ่นจังหวัดตราด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตราด	
๑๐	นายสุวิทย์ จันทร์ทวร	ท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย	ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่ใหม่	หมายเหตุ
๑๑	นายสันติ ผินเจริญ	ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรม)	ท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย	
๑๒	นายสมศักดิ์ กูเกียรติกาญจน์	ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา	ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพะเยา	
๑๓	นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม	ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรม)	ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๑๔	นายปัญญา มีธรรม	ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร	ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครพนม	
๑๕	นายประทีป จุลวัฒน์ตะกะ	ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครพนม	ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร	
๑๖	นายสงกรานต์ ไมยวงษ์	ท้องถิ่นจังหวัดตาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตาก	ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๑๗	นายพรศักดิ์ เลียงสมบัติ	ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ท้องถิ่นจังหวัดตาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตาก	

๒. แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	หมายเหตุ
๑	นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร	ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร	
๒	นายธวัชชัย เลียงประเสริฐ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร	ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร	
๓	นายธีระชัย แสนภูวา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์	ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	หมายเหตุ
๔	นายสุชาติ สุขดี	ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการ บริหารงานท้องถิ่น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ) (รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี)	ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี	
๕	พ.จ.อ.กาญจนกุล เทียนสุวรรณ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม	ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี	
๖	นายอิสระ ละอองสกุล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการพิเศษ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน ภาคใต้	ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนราธิวาส	
๗	นายขจร ศรีชวโนทัย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี	ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี	
๘	นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม	ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม	
๙	นายอภิสิทธิ์ วรรณตุง	ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน ท้องถิ่น	ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา	
๑๐	นางรุ่งรัชณี รุ่งมณี	ผู้อำนวยการส่วนแผนยุทธศาสตร์และ งบประมาณ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน ท้องถิ่น	ผู้อำนวยการกองตรวจสอบระบบการเงิน บัญชีท้องถิ่น	

๓. แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่งที่รักษาราชการแทน	หมายเหตุ
๑	นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์	ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๒	นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช	ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี	

๔. ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่งที่รักษาราชการแทน	หมายเหตุ
๑	นายวรพัฒน์ พงศบุตร	ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรเงินอุดหนุน และพัฒนาระบบงบประมาณ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ) สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น	ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ) สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน ท้องถิ่น	
๒	นายวัชรินทร์ ปัญญาประเสริฐ	ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ) สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรเงินอุดหนุนและ พัฒนาระบบงบประมาณ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ) สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น	
๓	นางคณิตา ราชภรณ์ชัย	นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขานุการกรม	ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ) สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	

๕. ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	รักษาการในตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นางสาวอินทรา เจียรระสุพัฒน์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กองคลัง	ผู้อำนวยการส่วนแผนยุทธศาสตร์และ งบประมาณ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ) สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน ท้องถิ่น	
๒	นายอวยชัย พัสตุรักษา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ (รักษาการในตำแหน่งนักส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา (ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม))	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กองคลัง	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	รักษาการในตำแหน่ง	หมายเหตุ
			รักษาการในตำแหน่ง	
๓	นายกัมปนาท สุประพนธ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา	
๔	นายปัญญา ปานแก้ว	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์	

